

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### PSTC – อีกรอบก็แล้วกัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในสัจจหัว...

จริงๆ เหนือเมฆเคยกล่าวไว้กับนักลงทุนบ่อยๆ ครั้งไปว่า ถ้าเราเล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นตัวไหน แล้วไม่เคยได้กำไรจากตัวนั้น เหมือนคนอื่นๆ เขาก็เล่นหรือซื้อกัน นั่นอาจแปลว่าเราไม่ถูกโฉลกกับหุ้นตัวนั้น หรือจะว่าไปแล้ว ดวงไม่ถูกกันก็ว่าได้เน้อ... ไม่ว่าจะผิดจังหวะ ซื้อช้า ซื้อเร็ว หรือจะอะไรก็ตาม แต่ถ้ามีเมื่อไหร่ แล้วไม่เคยได้อย่างใจเลยนั้น ก็ต้องยอม หรือแค่เฉยๆ ก็ได้เน้อครับ จะดูคนอื่นเขาเล่น หรือยึดกับเพื่อนที่เล่นได้ ก็ว่ากันไป... แต่ถ้าจะลองผินสักครั้ง เพราะเห็นว่า ถ้าชนะเมื่อไหร่ ผลกำไรจะย่อมคุ้มค่า อันนั้นก็ว่ากันไปครับ เพราะอย่างไรเสีย ก็อาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคนั้นแหละครับ เวลาแพ้ มีทางหนี ก็อาจจะแค่เจ็บตัวเล็กๆ แค่นั้น ไม่ถึงกับเลือกตกยางออก แต่ถ้าได้กำไรขึ้นมาเมื่อไหร่ แล้วรันทบยาวๆ ได้ด้วยแล้วนั้น โอกาสอยู่ที่คอยอยู่คอนโดทรูๆ อันนี้ ก็ว่ากันตามเกมแหละครับ... อาจจะไม่ใช่เจ็บแล้วไม่จำ แต่แค่ เราทำตามเกมที่มีโอกาสมากกว่าเท่านั้น อะไรๆ มันก็เกิดขึ้นได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องมีให้น้อยไว้... แต่จะว่าไปแล้ว ก็อาจจะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะครับ นอกจากกำลังใจที่ต้องแกร่งและกล้า ก็อาจจะต้องมีกำลังทรัพย์ที่คอยสนับสนุนด้วย ไม่เช่นนั้น ไม่ว่าจะวางแผนเกมดีอย่างไร อาจจะเสียรูปขบวนได้ง่ายๆ นะครับ กำลังใจไม่ตี กำลังเงินไม่ถึง เวลาเจอหุ้นซเซ่ เชื่อเลยว่า หลายๆ ท่าน จะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันรบกวนจิตใจ... ทั้งๆ ที่ มีบางท่านได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วว่า การเก็งกำไร ต้องไร้อะไร แต่เชื่อเถอะ มีน้อยคนนัก ที่จะทำได้... แต่ก็เชื่อครับ พอนานๆ ไป ประสบการณ์จะทำให้ท่านแกร่งยิ่งขึ้น

**ดูตามเกม...** ก็อย่างที่กล่าวไว้ ถ้าถูกรอบ ก็ต้องเอายาวๆ ก็แล้วกัน ซึ่งนั่นก็จะแปลว่า หุ้น PSTC นั้น อาจจะไม่ใช่หุ้นที่จะหวังเล่นสั้นๆ หรือเล่นจบในวันได้ง่ายๆ เหมือนกัน (ถ้ามี ก็คือจังหวะเรดดี)

**แนวรับ** : ... 2.64-2.60 หรือ สู้กับการลงได้ถึง 2.50 (ห้ามหลุด)

**เป้าหมาย** : ... 3.50-3.60 เป็นแค่เป้าหมายของรอบการเก็งกำไร

Price Chart...(PSTC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PSTC...** ไหนๆ ก็เคยกล่าวถึงเรื่องของสัญญาณ MA. มาบ่อยๆ แล้ว ซึ่งก็อาจจะต้องขอขหายความให้ฟังกันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับว่า ถ้าหากท่านไม่เก่งเรื่องการลากเส้นแนวโน้ม หรือ Trend Line หรือ ท่านอาจจะไม่เก่งเรื่องสัญญาณทางเทคนิคตัวอื่นๆ หรือบางทีท่านก็ไม่รู้จะเชื่อสัญญาณอันไหนอย่างไรงั้นแน่ เอาจริงๆ เหนือเมฆก็เคยกล่าวแล้วว่า ง่ายๆ ก็แค่ MA ก็เพียงพอแล้วครับ... แต่อาจจะต้องรู้หลัก รู้เคล็ดเพิ่มเติมในแขนงต่างๆ อีกหน่อย เพราะมีหลากหลายรูปแบบในการใช้ MA. นะครับ... เอาไว้เหนือเมฆจะค่อยๆ เหล่าให้ท่านฟังก็แล้วกันนะ แล้วส่วนถ้าจะถามว่า Indicator จะใช้ตัวไหน ก็เอา MACD ครับ แล้วคิดแบบ MA.